

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ PHỔ AN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /BC-UBND

Phổ An, ngày tháng 9 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ

Thực hiện Công văn số 2663/UBND ngày 31 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ về việc khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 15/7/2023 của Chính phủ; Công văn số 753/PTC ngày 05 tháng 9 năm 2023 của Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Đức Phổ về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 15/7/2023 của Chính phủ. Ủy ban nhân dân xã Phổ An báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết như sau:

I. Công tác quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết:

Thực hiện văn bản chỉ đạo của UBND thị xã Đức Phổ, về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 15/7/2023 của Chính phủ về triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương (viết tắt: Nghị quyết số 105/NQ-CP). Ủy ban nhân dân xã Phổ An, tổ chức quán triệt đầy đủ nội dung Nghị quyết số 105/NQ-CP, Công văn số 2663/UBND ngày 31 tháng 8 năm 2023 của UBND thị xã Đức Phổ về việc khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 15/7/2023 của Chính phủ, đến các bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách UBND xã. Trên cơ sở quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp Nghị quyết số 105/NQ-CP và tinh thần chỉ đạo của UBND thị xã tại Công văn số 2663/UBND, Ủy ban nhân dân xã giao nhiệm vụ cho từng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách UBND xã theo chức năng nhiệm vụ được giao, cụ thể hóa Nghị quyết số 105/NQ-CP thành nhiệm vụ cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng yêu cầu mà Nghị Quyết số 105/NQ-CP ngày 15/7/2023 của Chính phủ đã đề ra.

II. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 15/7/2023 của Chính phủ

1. Thúc đẩy tiêu dùng trong nước, đẩy mạnh xuất khẩu:

- Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền về các chính sách kích cầu tiêu dùng của Chính phủ, tỉnh, thị xã đến với người dân thông qua việc tiếp phát sóng các chuyên mục, chuyên đề, trang tin do đài phát thanh cấp trên phát sóng qua hệ thống đài truyền thanh xã để người dân, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn biết, nắm bắt các chính sách kích cầu tiêu dùng của các cấp. Đồng thời UBND xã luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn hoạt động, đưa hàng hóa đến người tiêu dùng nhanh nhất, thuận lợi nhất để người tiêu dùng được tiếp cận, sử dụng hàng hóa được ưu đãi nhất. Song

song với việc tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, kích cầu tiêu dùng, UBND xã thực hiện tốt công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại trong hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã; không để lạm phát, hàng nhái, hàng giả trôi nổi trên địa bàn.

- Quán triệt thực hiện chính sách giảm thuế trong trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Ủy ban nhân dân xã phối hợp với Chi cục thuế khu vực Đức Phổ - Ba Tơ triển khai thực hiện việc giảm thuế suất cho các đối tượng được giảm thuế suất theo quy định của Chính phủ

- Hoạt động thúc đẩy tiêu thụ, xuất khẩu hàng hóa nông sản trên địa bàn xã được chú trọng, Ủy ban nhân dân xã luôn bám sát tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã, tạo điều kiện các tiểu thương tiếp cận địa bàn để thu mua nông sản cho người dân trên địa bàn xã, mặt hàng nông sản được thu mua phục vụ xuất khẩu như: Dưa hấu, Tôm, Óc hương (xuất sang thị trường Trung Quốc); mặt hàng thu mua số lượng lớn để xuất ra các tỉnh thành trong nước chủ yếu là lúa, gạo, ...

- Hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch: Tiếp tục kêu gọi đầu tư, mở rộng bãi tắm biển và thăm quan Di tích tàu không số C17 ở bãi biển Phổ An.

2. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; thúc đẩy đầu tư của khu vực kinh tế ngoài nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, thu hút vốn FDI gắn với phát triển các ngành, lĩnh vực công nghiệp đổi mới sản tạo, công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế:

Trong năm 2023, Ủy ban nhân dân xã Phổ An được UBND thị xã giao vốn đầu tư xây dựng 02 công trình, gồm: Tuyến kênh Đội 5 đi Sông Thoá thôn An Thổ, xã Phổ An; thi công công trình duy tu, sửa chữa Nhà máy nước sạch thôn An Thạch, xã Phổ An, với tổng số vốn đầu tư 2,225 tỷ đồng và tổ chức thi công các tuyến đường giao thông nông thôn theo cơ chế nhà nước hỗ trợ xi măng, sạn, nhân dân đóng góp cát và ngày công ở các tuyến đường đã được phê duyệt. Đến nay Ủy ban nhân dân xã, đã hoàn thành đầu tư xây dựng công trình là Tuyến kênh Đội 5 đi Sông Thoá thôn An Thổ, xã Phổ An, với tổng vốn đầu tư là 1,125 tỷ đồng, Ủy ban nhân dân xã đã giải ngân 340.000.000 đồng, đạt 15,28% kế hoạch vốn được giao. Đối với trình duy tu, sửa chữa Nhà máy nước sạch thôn An Thạch, xã Phổ An và tổ chức thi công các tuyến đường giao thông nông thôn theo cơ chế nhà nước hỗ trợ xi măng, sạn, nhân dân đóng góp cát và ngày công ở các tuyến đường đang tổ chức thực hiện. Việc thu hút các nguồn vốn đầu tư trong nước và nước ngoài: năm 2023, trên địa bàn xã không có dự án thu hút vốn đầu tư.

3. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh:

Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo cán bộ, công chức chuyên môn phụ trách các lĩnh vực chủ động rà soát bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, việc xem xét đề xuất cắt giảm những thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết. Qua rà soát 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết ở cấp xã phù hợp, không có đề xuất cắt giảm thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, cán bộ công chức xã luôn tập trung, nỗ lực trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân và

doanh nghiệp 100% thủ tục được tiếp nhận giải quyết và trả kết quả đúng hạn (trong đó có trên 95% hồ sơ trả trước hạn), không có hồ sơ trễ hạn hoặc quá hạn. Bộ thủ tục hành chính áp dụng thực hiện theo hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được UBND xã quán triệt, áp dụng triển khai thực đảm bảo theo quy định, 100% thủ tục phát sinh được Bộ phận một cửa xã tiếp nhận giải quyết qua Cổng dịch vụ công, 100% hồ sơ tiếp nhận giải quyết qua Cổng dịch vụ công được giải quyết và trả kết quả đúng hạn và trước hạn, không có hồ sơ trễ hạn.

4. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành; kiên quyết khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong giải quyết công việc:

Ủy ban nhân dân xã nghiêm túc quán triệt Công điện số 280/CD-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương; Quyết định số 48/2021/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Quảng Ngãi đến cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách. Đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách Ủy ban nhân dân xã. Gắn việc giao nhiệm vụ với sản phẩm và thời gian hoàn thành của từng nhiệm vụ, qua đó chấn chỉnh sự đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong thực thi công vụ, không đề xuất hoặc đề nghị cấp trên giải quyết những vụ, việc, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền giải quyết ở cấp xã. Qua đó chất lượng nhiệm vụ, hiệu lực hiệu quả được nâng lên, kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường.

Trên đây là kết quả thực hiện Nghị Quyết số 105/NQ-CP ngày 15/7/2023 của Chính phủ trên địa bàn xã Phổ An, kính báo./.

Nơi nhận:

- UBND thị xã;
- Phòng TC-KH thị xã
- CT, PCT UBND xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Minh Hà